

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 19 หมู่บ้าน จำนวน 203 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบล

คลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 19 หมู่บ้าน จำนวน 146 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปที่เป็นข้อมูลจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศและหมู่บ้านที่อาศัย

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 5 ด้าน จำนวน 40 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว

ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใช้ t -test (Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ

สรุปผล

จากการศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 146 คน พบว่าเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพศชาย จำนวน 131 คน เพศหญิง จำนวน 15 คน และอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14 – หมู่ที่ 18 จำนวนหมู่บ้านละ 8 คน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 จำนวน หมู่บ้านละ 7 คน และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 19 จำนวน หมู่บ้านละ 6 คน

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนาสังคม รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน พบว่าคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงสภาพคลองส่งน้ำภายในตำบล ควรจัดให้มีการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ชูดูให้แสงสว่างภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ควรจัด โครงการเพื่อการรณรงค์และการรักษา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ควรจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดให้เป็นประจำและต่อเนื่อง ควรสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้นกว่าเดิม ควรพัฒนาอาชีพของประชาชนให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนทุกกลุ่มอาชีพ ควรส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานตามประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ควรจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชนกับผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล และควรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล

ผลการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษานำมาอภิปรายผลดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนางานทุกด้านตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงทำให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.68$) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสังคม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X} = 3.82$) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ($\bar{X} = 4.11$) ที่มีค่าเฉลี่ยในการพัฒนาสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านได้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความจริงจังในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความตั้งใจจริงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมิให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาอันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ชูติมา รักษาพล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทวีวัฒน์ บุญเรือง (2553 : บทคัดย่อ) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปิยะชัย โชติวุฒิมินทร์ (2554 :

บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา
พบว่า การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ขาม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ยุทธ
ยุทธา (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาตำบลตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาตำบลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็น
ของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้อง
กับ นฤกุล ฝอยทอง (2552 : 81-95) ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ วรฉัตร ศรีกลับ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
พื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ อำพร
เขาว์จันทร์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ไชยวัฒน์ สุวรรณมาโจ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่
สอดคล้องกับ นฤมล ทิพนัส (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโพนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ สหรัษฎ์ วิชชาพิณ (บทคัดย่อ : 2554) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 6 ด้าน โดยรวม อยู่ในระดับพอใช้

สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

→ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศแตกต่างกันต่างก็ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ทั้ง 5 ด้าน หากพิจารณาจากตารางที่ 9 พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงต่อการพัฒนาตำบลโดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกันทุก ด้าน ซึ่งแสดงถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้ให้ความสำคัญต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาตำบลตามแผนการพัฒนาตำบลที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้านเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกด้านจึงส่งผลต่อความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ชูติมา รักษาพล (2550 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการชุมชน มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ นุกูล ผอ่ยทอง (2552 : 81-95) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ไชยวัฒน์ สุวรรณมาโจ (2554 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า ตามความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ นฤมล ทิพนัส (2554 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล โนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกัน

2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามหมู่บ้านที่ อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อาศัย แตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้

→ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีจำนวนหมู่บ้านมากถึง 19 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านอาจมีความแตกต่างในด้านการพัฒนาที่ แตกต่างกันตามสภาพของพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ลักษณะ ภูมิประเทศของหมู่บ้าน เช่น การมีแหล่งน้ำธรรมชาติในหมู่บ้าน จึงทำให้การได้รับการจัดสรร งบประมาณสำหรับการจัด โครงการเพื่อดำเนินการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพ ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน จึงทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในภาพรวม หรือหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสา มีความคิดเห็นแตกต่างกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 บ้านขามและหมู่ที่ 18 บ้านโคกสี ด้วยเหตุนี้จึงอาจส่งผลให้ คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านอาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

- ผลการศึกษาที่พบ สอดคล้องกับ ปียะชัย โชติวุฒิมินตรี (2554 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบล จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ยงยุทธ พุทธา (2554 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาตำบลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำแนกตาม หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมมีความแตกต่างกัน และ สอดคล้องกับ สิทธิชัย วิชชาพิณ (บทคัดย่อ : 2554) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ นกุล ฝอยทอง (2552 : 81-95) ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ ทวีวัฒน์ บุญเรือง (2553 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

- 1.1 ควรเน้นการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เช่น ให้ประชาชน พระสงฆ์ และนักเรียนทุกระดับ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
- 1.2 ควรเพิ่มการก่อสร้างลานกีฬาอนุเคราะห์ของทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมของประชาชน
- 1.3 ควรเพิ่มการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรองรับจำนวนเด็กเล็กที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และเป็นการพัฒนาเด็กเล็กของชุมชนให้มีคุณภาพ
- 1.4 ควรปรับปรุงแหล่งน้ำ ลำธาร ห้วย หนอง บึง ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ
- 1.5 ควรจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อย เป็นอันตรายในการเกิดภัยธรรมชาติ
- 1.6 ควรจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับประชาชน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น

1.7 ควรเพิ่มการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นพลังในการต่อรอง และเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความแข็งแกร่ง พึ่งตนเองได้

1.8 ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมา

1.9 ควรพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรภาครัฐ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

2.2 ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงสภาพคลองส่งน้ำภายในตำบลของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ใช้ประโยชน์ได้ ทุกฤดูกาล